

## เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(ให้อะไรแก่ประชาชน)

ในอดีตการทุจริตปลอมแปลงเอกสารทางการทะเบียนเกิดขึ้นได้โดยที่การตรวจสอบทำได้ลำบาก หรือค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะการทุจริตปลอมแปลงที่เกิดขึ้นจากบุคคลเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อประเทศชาติ ซึ่งพยายามทุกวิถีทางโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้กลายเป็นคนมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือกลายเป็นคนไทย มีสิทธิต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนไทย ซึ่งปัญหานี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

จากปัญหาข้างต้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ริเริ่มจัดทำ **“โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน”** โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ซึ่งมีหลักการในการจัดตั้ง ดังนี้.-

ประชาชนที่จะถูกให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนได้แก่ ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 จำพวกใหญ่ ๆ คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะถาวรและบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในลักษณะชั่วคราว ตัวอย่าง เช่น เลขประจำตัวประชาชนตามระบบทะเบียนบ้าน เช่น 3-1006-02602-43-6 ตัวอย่างเลขประจำตัวประชาชนตามระบบสูติบัตร เช่น 100699002-72-6 สำหรับความหมายของตัวเลขทั้ง 13 หลัก เป็นดังนี้.-

**หลักที่ 1** หมายถึง ประเภทบุคคล ซึ่งมี 8 ประเภท ส่วนใหญ่จะได้หมายเลข 3 คือ คนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตอนเริ่มโครงการให้เลข ถ้าเกิดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2526 จะได้เลข 1 ซึ่งหมายถึงคนสัญชาติไทย แง้งเกิดในกำหนดเวลา (15 วัน) ถ้าแ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (หลัง 15 วัน) จะได้เลข 2 คนสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ขณะที่นายทะเบียนดำเนินโครงการให้เลขช่วง มกราคม – พฤษภาคม 2527 จะได้เลข 4 คนสัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เนื่องจากตกสำรวจชื่อตกหล่นจะได้เลข 5 คนต่างด้าวผู้อพยพหรือชนกลุ่มน้อยจะได้เลข 6 บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งไม่มี

สัญชาติไทยจะได้เลข 7 สำหรับคนที่ได้สัญชาติไทย โดยการขอแปลงสัญชาติ และคนที่มิใช่ต่างด้าวจะได้เลข 8 เป็นต้น

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึง รหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลขทีเดียว

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึง กลุ่มที่บุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12 หมายถึง ลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทตามระบบทะเบียนบ้าน หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรในแต่ละเล่มตามระบบสูติบัตร

หลักที่ 13 หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้อง (CHECK DIGIT) ของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด (12 หลักแรก) ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เช่น เป็นเลขที่เขียนผิด หรือเป็นเลขปลอมหรือไม่ โดยตรวจสอบและคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

จนถึงวันนี้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ PID Code จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในนโยบายเด่น ๆ ของรัฐบาลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การวางแผนและจัดบริการสาธารณสุขอื่น ๆ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชน โดยทั่วไปจะได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเลข 13 หลัก นี้เป็นอย่างดี



ข้อมูลจาก 1. <http://www.rta.mi.th/13100u/pid13.htm>

2. [http://news.sanook.com/education/education\\_56013.php](http://news.sanook.com/education/education_56013.php)